



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานนโยบายและแผน โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗

ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว ๑๔๗๘

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

เรื่อง ข้อเสนอของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เรียน ผู้บริหารส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วยในคราวประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๓ เรื่อง ๙ ข้อ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดหนังสือ เรื่อง ข้อเสนอของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ที่ www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายแก่นเพชร ช่วงรังษี)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

แบบสรุปข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

จำนวน ๓ เรื่อง ๙ ข้อ

ที่	เรื่อง	ข้อสั่งการ
๑	เรื่องด้านงบประมาณ	<p>๑. การอนุมัติใช้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เสนอเรื่องต่อ ปลัดกระทรวงเพื่อเสนอหัวหน้าฝ่ายที่รับผิดชอบการปฏิบัติราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วเสนอหัวหน้า คสช. หรือ คสช. พิจารณาให้ความเห็น การอนุมัติหลักการหรือให้ความเห็นชอบแล้วแต่กรณีต่อไป</p> <p>๒. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ</p> <p>มอบสำนักงานงบประมาณรับไปดำเนินการจัดทำสรุปขั้นตอนการใช้จ่าย งบประมาณในกรณีต่างๆ ให้ชัดเจน ครบถ้วน แล้วเสนอ คสช. ทราบ อีกครั้งหนึ่งต่อไป</p> <p>๓. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗</p> <p>ให้แต่ละกระทรวงพิจารณาทบทวนโครงการ/งานที่เป็นเรื่องเดียวกันและ อาจซ้ำซ้อนกับของกระทรวงอื่น เพื่อนำมาบูรณาการร่วมกันให้เกิด ประสิทธิภาพและไม่เกิดความซ้ำซ้อน</p> <p>๖. การปรับโครงการการจัดส่วนของ คสช. ให้ครอบคลุมกรุงเทพมหานคร</p> <p>ให้ปรับโครงการสร้างการจัดส่วนของ คสช. ให้ครอบคลุมกรุงเทพมหานคร โดยให้เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อหัวหน้า คสช.</p> <p>๘. การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>มอบหมายให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีรวบรวมหน่วยงานและคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อหา แนวทางในการบูรณาการการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘</p>
๒	เรื่องที่ต้องเร่งรัด ดำเนินการ	<p>๓. การแต่งตั้งคณะกรรมการในรัฐวิสาหกิจต่างๆ</p> <p>ให้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีเวลาเพียงพอที่จะ ช่วยพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น</p> <p>๖. โครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>ให้เร่งดำเนินการโครงการที่ได้รับอนุมัติและได้รับการจัดสรรงบประมาณ ไว้แล้ว รวมทั้งเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน</p>

ที่	เรื่อง	ข้อสั่งการ
		๑๐.โครงการบริหารจัดการน้ำ มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ทั้งการป้องกันน้ำท่วมและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
๓	เรื่องด้านความมั่นคง	การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ ๓ หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์อำนวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดน ภาคใต้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และ ส่วนราชการปกติ บูรณาการการทำงานเพื่อให้เกิดเอกภาพ